

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

60067735

Date :

21 ก.พ. 2560

Page :

๖

No :

บอร์ดกอน.ไฟเขียวลอยตัวราคาน้ำตาล

คาดเริ่มใช้เร็วสุด ต.ค.นี้ พร้อมเตรียมเปิดเสรีนำเข้าหวังใช้เป็นกลไกลดวงดุจราคาดูแลผู้บริโภค เตรียมนำข้อมูลเจรจาบราซิล 6-8 มี.ค.นี้ หวังเปลี่ยนใจไม่ยื่นฟ้อง WTO

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า บอร์ด กอน. ได้หารือถึงแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย เพื่อไปหารือกับบราซิล ช่วงวันที่ 6-8 มี.ค.นี้ ก่อนบราซิลจะประชุมระหว่างรัฐและเอกชนของบราซิลในวันที่ 10 มี.ค.นี้ เพื่อกำหนดท่าทีต่อไทย โดยหวังว่าจะบราซิล

จะไม่ตัดสินใจยื่นฟ้องไทยต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ)กรณีกล่าวหาไทยอุดหนุนการปลูกอ้อยและการส่งออกน้ำตาลทราย

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขานุการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) กล่าวว่า บอร์ด กอน.เห็นชอบในหลักการร่วมกันให้ยกเลิกการโควตาน้ำตาลเป็นโควตา ก. (บริโภคในประเทศ) โควตา ข. (ส่งออกผ่านบ.อ้อยและน้ำตาลทรายไทย (อนท.) และโควตา ค. (ส่งออกที่เหลือ) แต่ควรจะต้องกำหนดปริมาณสำรองน้ำตาลในประเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)

ส่วนการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายนั้น

บอร์ด กอน. เห็นชอบหลักการให้นำไปสู่การลอยตัวราคาน้ำตาลทราย โดยเป็นการอ้างอิงราคาในตลาดโลก ซึ่งจะนำราคาตลาดโลกเฉลี่ยของเดือนที่ผ่านมานำมาคำนวณราคาหน้าโรงงาน "หลังจากบอร์ด กอน.มีมติแล้ว คณะกรรมการจะต้องไปออกระเบียบต่างๆเพื่อรองรับการปฏิบัติ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลา 6 เดือน โดยคาดว่าจะเริ่มได้เร็วสุด คือ ภายในเดือน ต.ค.นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบแผนปรับโครงสร้างอ้อยฯไว้ แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์ในช่วงนั้นด้วย"

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นจะไม่กำหนดเพดานราคา แต่จะยังมีหลักการการดูแลราคาสินค้าโดยคณะกรรมการเช่นเดิมเพื่อไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน้ำตาลสูงในอนาคต โดยการควบคุมราคาสินค้านั้นจะเป็นการประเมินตามทิศทางของราคาน้ำตาลในตลาดโลกด้วยพร้อมกำหนดให้ผู้ผลิตแจ้งการจัดเก็บสต็อกน้ำตาลที่มีอยู่เพื่อให้น้ำตาลเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ

นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า วันนี้ (21 ก.พ.) จะมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงประเด็นมติบอร์ด กอน. ที่เห็นชอบหลักการลอยตัวราคาน้ำตาลพร้อมเตรียมเปิดเสรีนำเข้าเพื่อประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น